



สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

"๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่มัชฌิมสุขภาวะ"

๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมพีค ฟอรัม เมืองทองธานี

เสียงจากภาคีเครือข่ายจังหวัดสตูล มุ่งสร้างสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม

อีกหนึ่งเวที "ดิกออฟ" รับฟังความคิดเห็น ๔ ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ก็คือ "จังหวัดสตูล" ซึ่งเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมสำคัญชายแดนภาคใต้ มีภาคีเครือข่ายและวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย

เวทีรับฟังฯ จัดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม นกนารีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีทุกภาคส่วนกว่า ๖๐ คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูสอนศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกัน ด้วยเจตนารมณ์สร้าง "สังคมสุขภาวะ" ให้เกิดขึ้นในพื้นที่



กัลยวรรณ ดั่งหวัง ผู้ประสานงาน เครือข่ายการพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสตูล อธิบายถึงกระบวนการ ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่ระเบียบวาระร่างที่ ๑ ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ง

๔ มติ โดยมีบางเรื่องน่าสนใจมาก เพราะสอดคล้องกับการขับเคลื่อน ภายในจังหวัดสตูลเองด้วย เช่น ปัญหายาเสพติด

"ข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะมอบให้ผู้แทนที่ไปร่วม ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ จำนวน ๘ คน ซึ่งถือเป็น ตัวแทนของชาวสตูล ๓ แขนกว่าคนไม่นำเสนอด้วย ซึ่งเมื่อได้ฉันทมติ แล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ออกเป็นนโยบายปฏิบัติทั่วประเทศ"



อ.ประยูร โชชาติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสตูล ย้ำว่า ร่างมติของระเบียบวาระทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าว ยังสามารถ เติบโตให้สมบูรณ์ได้ด้วยเสียงของ ภาคีเครือข่ายชาวจังหวัดสตูล

"ผมคิดว่าความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ใช่ปัญหา แต่เป็น จุดแข็ง เพราะเวลาออกพื้นที่ทุกครั้ง ได้เห็นกลไกความร่วมมือที่ดี ทุกคนรู้จักกันเชื่อมโยงได้หมด สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูลจึงกำลัง ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่หวั่นไหว แต่เข้มแข็ง"

บรรยากาศของเวทีวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ยังมี การแบ่งห้องรับฟังความเห็นต่อร่างเอกสารหลักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง ความเห็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ห้องแรกประกอบด้วยระเบียบวาระ "การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น" และ "ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยมี อ.ประยูร โชชาติ เป็นประธาน





โดยระเบียบวาระที่พูดกันอย่างเข้มข้นคือ ปัญหายาเสพติด มีการเสนอแนะให้เลิกตีตราหรือให้แบล็กลิสต์ผู้เสพ แต่เปิดโอกาสให้ลดละเลิกได้ โดย **วิรัช โอมณี** ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ บ้านโกตา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล แนะนำว่า ควรพิจารณาการให้ผู้ปกครองรับรองว่าจะร่วมดูแลบุตรหลานตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้เพียงภาระท้องถิ่นหรือท้องถิ่นเท่านั้น ในขณะที่ **รอสันัน เส็มเส็ม** อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง เสนอว่า ควรสนับสนุนให้ อปท. เปิดศูนย์บำบัดในพื้นที่ได้ เพราะปัจจุบันต้องส่งเยาวชนไปบำบัดไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือกระบี่

ขณะที่ห้องย่อยที่สอง ระเบียบวาระ “การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” และ “การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” มี **อ.อดุลย์ เตาวะโต** ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปะ-ระเหนือ อ.ท่าแพ จ.สตูล เป็นประธาน

โดยในระเบียบวาระ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาพะภาคีเครือข่ายมองว่า ในร่างเอกสารหลักควรกำหนดให้ชุมชนมีพื้นที่เล่นที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างน้อย ๑ แห่งต่ออำเภอ และให้ อปท. หรือภาครัฐจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน

ส่วนระเบียบวาระ การจัดการขยะมูลฝอยฯ ที่ประชุมแนะนำว่า ควรรณรงค์ให้มีการแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนต้นทาง จากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องขยะเป็นภาระท้องถิ่นอย่างเดียวถึงเวลาต้องช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะจากระดับครัวเรือน



ชวนกันเข้าไปกด Like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาพะได้ที่ <https://www.facebook.com/HealthAssembly/>

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.samatcha.org



สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

"๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ"

๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมพีค ฟอรัม เมืองทองธานี



สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร เสียงเล็กๆ สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แม้จะเรียกขานกันว่าชาว “กำแพงเพชร” แต่การทำงาน
ของสมัชชาสุขภาพของจังหวัดนี้ กลับไม่มี “กำแพงกัน” ทุกคน
ผนึกกำลังพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่กันได้อย่างน่าชื่นชม



ล่าสุด เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
เพชรเพทาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร เป็นอีกครั้งที่ทุกภาคส่วน
ชักชวนกันมากกว่า ๕๐ คน นำโดย
นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลย์โสภิสฐ์ ในฐานะ
ที่ปรึกษา คกก. 4PW จังหวัดกำแพงเพชร

กล่าวถึงกระบวนการนี้ในพื้นที่ว่าสร้างความตื่นตัวอย่างมาก และผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็เห็นความสำคัญ

“หลายๆ ประเด็นถูกพัฒนาสู่นโยบายของจังหวัด เช่น อาหาร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ขณะที่วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐
ก็ถือเป็นประเด็นใกล้ตัว เมื่อเป็นมติแล้วเราก็คงพร้อมจะขับเคลื่อนต่อไป”



ขณะที่ คุณไพโรจน์ แก้วแดง รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ย้ำเช่นเดียวกันว่า ปัญหาหลายเรื่อง
ภาครัฐดำเนินการล่าช้าไม่ได้ แต่ถ้า
ปล่อยให้สะสมไว้นานวัน ก็ยิ่งสลับ
ซับซ้อนเกินจะแก้ไข ยกตัวอย่าง
ปัญหาขยะซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ วาระ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

“ขยะของคนกำแพงเพชรจะเอาไปทิ้งสุโขทัยคงไม่ได้ เขาไม่
ยอมรับ ดังนั้น ชุมชนคือจุดแตกหัก ถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อ วันหน้าก็จะ
ขยายเป็นเรื่องใหญ่ ใครๆ คิดว่าเป็นเรื่องของเทศบาล แต่ที่จริงนี่คือ
เรื่องของประชาชนและชุมชน”

แม้จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ แต่คุณไพโรจน์เชื่อว่า เมื่อ
รวมกับ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ...เสียงจะดังขึ้น และเมื่อรวมทั้ง
๗๖ จังหวัด เสียงก็ยิ่งดังขึ้นอีก นำไปสู่การจัดทำเป็นนโยบายและ
จัดสรรงบประมาณตามมา





สอดคล้องกับแนวทางที่ **คุณนิติธร ธนัญญา** ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อธิบายว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทาง **ปัญญา หรือ 4PW (Participatory Public Policy Process based on**

Wisdom) มุ่งเน้นให้ทุกเสียง ทุกภาคส่วน มาร่วมกันสานพลังสร้างนโยบายที่ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาขับเคลื่อนไปสู่สังคมสุขภาวะ พร้อมฉายภาพเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จะพิจารณาโยบายสาธารณะ ๔ ประเด็นร่วมกับผู้แทนสมาชิกจังหวัดๆ ละ ๘-๑๐ คน

เวทีวันนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มรับฟังความเห็น ประกอบด้วย ระเบียบวาระ “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น” คุณสายรุ้ง วงศ์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรอำนวยความสะดวก พบว่า ภาคีเครือข่ายเสนอให้สถานประกอบการซึ่งมีพื้นที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับประชาชน ส่วนภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชน

ในระเบียบวาระ “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” มี คุณกาญจนาภาส เรื่องชัยคิวเวท ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นวิทยากรอำนวยความสะดวก ระบุว่า แม้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดจะไม่รุนแรง แต่ภาคีเครือข่ายต้องการให้แก้ที่ต้นเหตุคือตัดวงจรผู้ค้ายา ขณะที่สถาบันการศึกษาพร้อมจะเฝ้าระวังเยาวชนจากสื่อออนไลน์ ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ก็ยินดีให้ความร่วมมือ โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในร่างมติตามระเบียบวาระนี้



“การใช้ชุมชนเป็นฐานดีกว่าภาครัฐปราบปราม เราต้องเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่มองว่าคนเสพเป็นอาชญากร ซึ่งอันตรายมาก เพราะเค้าถือเป็นลูกหลานที่สามารถกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้ ถ้าเราให้โอกาส”

ในระเบียบวาระ “การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” ซึ่งมี ดร.สุณี บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรอำนวยความสะดวก ระบุว่า การเล่นคือหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เพราะช่วยพัฒนาทักษะความคิดใน “สมองส่วนหน้า” เป็นพื้นฐานให้ชีวิตในอนาคต โดยภาคีเครือข่ายมีข้อเสนอว่า การเล่นไม่จำเป็นต้องอยู่ในสนามเด็กเล่นอย่างเดียว แต่พื้นที่เหมาะสมปลอดภัยก็เรียนรู้ได้ และควรดูแลเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ด้วย

“เมืองใหญ่มีพื้นที่จำกัด ภาครัฐควรจัดพื้นที่เล่นสาธารณะอย่างเหมาะสม ส่วนในชนบทมีพื้นที่มากก็จริง แต่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจความสำคัญ ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายควรตระหนักว่าเรื่องนี้ก็คือนโยบายการสร้างคนให้มีคุณภาพ” ดร.สุณี กล่าว

ส่วนวาระ “การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” อาจารย์นพพรรัตน์ ไชยวิโน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรอำนวยความสะดวก ระบุว่า ภาคีเครือข่ายเสนอให้แก้ปัญหาที่ต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน และชักชวนสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการ

“เมื่อเป็นมติสมัชชาฯ เชื่อว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าการผลักดันโดยหน่วยงานเดียว”

จากการได้เห็นบรรยากาศดีๆ ณ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำแพงเพชรแล้ว มั่นใจได้ว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ทุกคนจะได้มิติที่มีคุณภาพกลับไปขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน



ชวนกันเข้าไปกด Like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาวะได้ที่ <https://www.facebook.com/HealthAssembly/>